

**VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ CHÍ LINH NĂM 2024**

(Kèm theo thông báo số 334/TB-TTYT ngày 11/6/2024 của Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh)

STT	Vị trí tuyển dụng	Địa điểm làm việc sau khi trúng tuyển	Số lượng nhu cầu tuyển dụng		Yêu cầu của vị trí dự tuyển (Bằng chuyên môn; Chứng chỉ ngoại ngữ; Chứng chỉ tin học)	Ghi chú
			Hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước	Hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp		
1	Bác sĩ Y học dự phòng hạng III	Tại Trung tâm	2		Có bằng tốt nghiệp Bác sĩ Y học dự phòng; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.	
2	Bác sĩ hạng III	Tại Trung tâm		7	Có bằng tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa hoặc Bác sĩ đa khoa; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.	
		Tại Trung tâm		1	Có bằng tốt nghiệp Bác sĩ Y học cổ truyền; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.	
3	Điều dưỡng hạng III	Tại Trung tâm		6	Có bằng tốt nghiệp Cử nhân Điều dưỡng; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng	

					được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.
4	Điều dưỡng hạng IV	Tại Trạm Y tế xã Hoàng Hoa Thám	1		Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng
		Tại Trung tâm		8	
5	Kỹ thuật Y hạng III	Tại Trung tâm		2	Có bằng tốt nghiệp Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.
6	Kỹ thuật Y hạng IV	Tại Trung tâm		1	Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Phục hồi chức năng
7	Dược sĩ hạng III	Tại Trung tâm		1	Có bằng tốt nghiệp Đại học Dược; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.
8	Y tế công cộng hạng III	Tại Trung tâm		1	Có bằng tốt nghiệp Cử nhân Y tế công cộng; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.
9	Kế toán viên	Tại Trung tâm		1	Có bằng tốt nghiệp Cử nhân Kế toán; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

10	Y sĩ hạng IV	Tại Trạm Y tế xã Nhân Huệ	1	Có bằng tốt nghiệp Y sĩ hoặc Y sĩ đa khoa; Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ; Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT
		Tại Trạm Y tế phường Phả Lại	1	
		Tại Trạm Y tế xã Hoàng Hoa Thám	1	
		Tại Trạm Y tế phường Cộng Hoà	1	
		Tại Trạm Y tế phường Hoàng Tân	1	
11	Bác sĩ hạng III hoặc Y sĩ hạng IV	Tại Trạm Y tế xã Hưng Đạo	1	Có bằng tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa hoặc Y sĩ; Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm. Hoặc có bằng tốt nghiệp Y sĩ; Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ; Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

12	Dân số viên hạng IV	Tại Trạm Y tế xã Bắc An	1		<p>Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành dân số - y tế trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên ở các chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ đào tạo đạt chuẩn viên chức dân số hoặc tương đương; Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ; Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT</p>
		Tại Trạm Y tế phường Hoàng Tân	1		
Tổng cộng			11	28	